

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 32.47 อ่อนค่าสวนทางภูมิภาค รับเม็ดเงินไหลออก

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 32.47 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 32.38 บาท/ดอลลาร์ สวนทางกับตลาดโลกที่ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เนื่องจากตลาดกังวลเรื่องการชัตดาวน์หน่วยงานราชการของสหรัฐฯ และช่วงนี้กระแสเงินทุนต่างประเทศไหลออกจากตลาดหุ้นและพันธบัตร

"บาทอ่อนค่าจากเย็นวานนี้ ทำนิวยอร์กในรอบเดือน เคลื่อนไหวสวนทางกับตลาดโลกและทิศทางของราคาทองในตลาดโลก อาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้บาทแข็งค่าเกินปัจจัยพื้นฐาน ทำให้แบงก์ชาติเข้ามาดูแล" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.35 - 32.60 บาท/ดอลลาร์

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยน อยู่ที่ระดับ 148.12 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 147.88 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1733 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1753 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 32.328 บาท/ดอลลาร์
- "เอกนิติ" แจงนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วน กู้เศรษฐกิจชะลอติดหล่ม ตั้งเป้าเห็นผล 4 เดือน ยึดหลัก "กระตุ้นสั้น ได้ยาว กระจายตัว" เน้น 5 เสาหลัก กระตุ้นเศรษฐกิจ ดันไตรมาส 4 จีดีพี เติบ 0.3% เร่งคนละครึ่งพลัส ตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์แก่ NPL รพท. ชักคนละครึ่ง 6.6 หมื่นล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจแค่ 0.2% เหตุไม่หมุนจ้างงาน ชี้หากกระตุ้นกลุ่มรายได้สูงผลบวกอาจมากกว่า มองเศรษฐกิจชะลอยาว
- ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 9 ล้านล้านบาท โดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แตกต่างกับประเทศอื่นทั่วโลกที่มีกว่า 90 ประเทศที่ได้นำทุนสำรองส่วนเกินมาจัดตั้งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ซึ่งมองว่าเกิดขึ้นได้เนื่องจากหลายประเทศก็ทำในลักษณะเดียวกัน เช่น สิงคโปร์จัดตั้งกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาลสิงคโปร์ แม้ว่าตัวเลขจริงจะไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่ถือว่าเป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลกและมีมูลค่าสินทรัพย์เทียบเท่ากับ 146% ของจีดีพี
- 'แบงก์ชาติ' ไม่ค้ำ ตั้ง 'กองทุนความมั่งคั่งของประเทศ' แต่แนะนำให้ศึกษาให้ดี-โปร่งใส แจงทุนสำรองไทยมีภาระผูกพันจากเงินต่างชาติ
- กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 68 (ต.ค.67-ส.ค.68) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 2.5 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 46,865 ล้านบาท หรือ 1.9% แต่ต่ำกว่าประมาณการ 34,156 ล้านบาท หรือ 1.3% สาเหตุจากการเก็บภาษีรถยนต์ทำได้ต่ำกว่าประมาณการเนื่องจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และปริมาณรถยนต์ที่ชำระภาษีต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้น 19,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.227 ล้านตำแหน่งในเดือนส.ค. จากระดับ 7.208 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. ขณะที่การจ้างงานลดลง 114,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 5.126 ล้านตำแหน่ง และตัวเลขปลดออกจากงานลดลง 62,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 1.725 ล้านตำแหน่ง

- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (30 ก.ย.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอ ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังถูกกดดันจากการที่นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จะถูกปิดทำการ หรือ ชัตดาวน์

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (30 ก.ย.) โดยราคาทองคำยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จะถูกปิดทำการ (ชัตดาวน์) เป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ย

- นักลงทุนจับตาสถานการณ์ชัตดาวน์ในสหรัฐฯ โดยหากสภาองเกรสไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวระยะเวลา 7 สัปดาห์ หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 00.01 น.ของวันพุธที่ 1 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับเวลา 11.01 น.ตามเวลาไทย ซึ่งจะเป็นการปิดหน่วยงานรัฐบาลครั้งแรกในรอบเกือบ 7 ปี

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้